



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

เรื่อง รายชื่อนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมในวันคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(สุพจน์ บุญยืน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

บัญชีรายชื่อมติโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวบุตรีสรุ ฤกษ์วัลย์	การคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา



รายละเอียดตัวชี้วัดและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาระณ์)
ในการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา ๒๕๖๖

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐	พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ	๑๐	พิจารณาจากท่าทาง กิริยาอาการ การแต่งกาย การทักทาย
๓	ท่วงทีวาจา	๑๐	พิจารณาจากการตอบคำถามในด้านน้ำเสียง การโต้ตอบ การเลือกใช้ภาษา ความฉับไว การตัดสินใจ การให้เหตุผล ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา
๔	ปฏิภาณไหวพริบ	๑๐	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด และวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบาย
๕	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐	พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู
	รวม	๕๐	

